

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยา
รักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน

ผู้จัดทำ : นางกาญจนา รักสกุลใหม่

หลักสูตร : ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศาสตราจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.สะอาด ไชยวัฒน์

วันที่อนุมัติผลงาน : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 117 หน้า

คำสำคัญ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วย
การอธิษฐาน

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “ศึกษาระบบการการให้คำปรึกษาเพื่อการ
เยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน” ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยออกเป็น
5 บทด้วยกันคือ

บทที่หนึ่ง ได้นำเสนอถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้นำไปสู่การพิจารณา
ถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยอย่างมีขั้นตอนเพื่อทราบถึงกระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อ
การเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน ผู้เขียนมีแรงจูงใจในการเขียนวิทยานิพนธ์
เรื่องนี้เพื่อว่าผลจากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการอภิบาลและให้การปรึกษาแก่บุคลากร
และนักศึกษาคริสเตียนในมหาวิทยาลัยพายัพที่สนใจแสวงหาชีวิตที่เติบโตในพระเจ้า

บทที่สอง การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษา
พันธกิจการอภิบาล การอธิษฐาน ระบบการให้การปรึกษามหาวิทยาลัยพายัพและการให้
คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน

บทที่สาม การวิเคราะห์กระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐานในมหาวิทยาลัยพายัพ จากระบบการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วิธีการและขั้นตอนการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน ใน 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ ขั้นตอนที่ 1 การพบพระเยซูคริสต์ในสถานที่นัดพบ ขั้นตอนที่ 2 ติดตามพระเยซูคริสต์ไปถึงรากของบาดแผล และขั้นตอนที่ 3 พบพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขน

บทที่สี่ การอภิปรายผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาผลงานของผู้เชี่ยวชาญ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลจากการวิจัยพบว่ากระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน ที่เหมาะสมต่อการอภิบาลและให้การปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาคริสเตียนในมหาวิทยาลัยพายัพที่สนใจแสวงหาชีวิตที่เติบโตในพระเจ้า ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ความสัมพันธ์แบบสมบูรณในพระเยซูคริสต์
- ขั้นตอนที่ 2 การอธิษฐาน
- ขั้นตอนที่ 3 พระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์
- ขั้นตอนที่ 4 พระเยซูคริสต์ในสถานที่นัดพบ
- ขั้นตอนที่ 5 บาดแผลในจิตใจ
- ขั้นตอนที่ 6 รับการเยียวยารักษา
- ขั้นตอนที่ 7 ไม้กางเขนแห่งการปลดปล่อยและการอวยพร

บทที่ห้า บทสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐานที่เหมาะสมต่อการอภิบาลและให้การปรึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษาคริสเตียนในมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนใจแสวงหาชีวิตที่เติบโตในพระเจ้า โดยมีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยพายัพ และในพันธกิจการให้คำปรึกษาของคริสตจักรและองค์กรคริสเตียน เนื่องจากการเยียวยารักษาชีวิตจิตวิญญาณด้วยการอธิษฐาน เป็นวิธีการให้คำปรึกษาวิธีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อคริสตชนผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีปัญหา ความเจ็บปวดจากบาดแผลในจิตใจให้ได้รับชีวิตที่มีสันติสุขในพระเจ้า มีชีวิตเจริญงอก

งามทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณด้วยการคืนดีกับพระเจ้า มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์ มีการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า รู้จัก เข้าใจและยอมรับตนเอง นำไปสู่การ
เติบโตด้วยการรับใช้พระเจ้าและเป็นพรพรสำหรับคนอื่น

PAYAP UNIVERSITY